

Số: 220/UBND-TBXH  
V/v rà soát, lập danh sách NCT  
ngoài hội hưởng chế độ quà tặng  
chúc thọ, mừng thọ năm 2023.

Mộ Lao, ngày 19 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Các đ/c Bí thư, Tổ trưởng các tổ 7,8, 11, 12,13, 15,16 và 17.

Thực hiện chế độ chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm của UBND thành phố Hà Nội; UBND phường Mộ Lao đã ban hành văn bản và tổ chức 02 đợt rà soát danh sách đề nghị mừng thọ năm 2023 đối với các cụ tròn tuổi của các tổ dân phố. Đối với tổ dân phố có nhà chung cư, dân cư đông xong kết quả rà soát (danh sách số lượng người cao tuổi ngoài hội đến tuổi mừng thọ) có tổ dân phố không có trường hợp nào.

Căn cứ kết quả rà soát UBND phường chốt danh sách báo cáo quận duyệt kinh phí chúc thọ, mừng thọ năm 2023 thì không thể bổ sung danh sách, không có kinh phí chi mừng thọ cho các trường hợp lập thiếu, lập sót. Do vậy để đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ đối với Người cao tuổi, tránh để sót, thiếu các trường hợp đúng đối tượng mà không được thụ hưởng chế độ, UBND phường đề nghị các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố có chung cư trên địa bàn phường thực hiện các nội dung sau:

- Phối hợp với Ban quản trị, Ban quản lý tòa nhà đẩy mạnh tuyên truyền đến cư dân bằng nhiều hình thức (bảng tin, hệ thống zalo, truyền thanh nội bộ...) đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin nhanh nhất, đầy đủ nhất về chế độ mừng thọ, chúc thọ đối với Người cao tuổi ở các độ tuổi: 70 tuổi (sinh năm 1953); 75 tuổi (sinh năm 1948); 80 tuổi (sinh năm 1943); 85 tuổi (sinh năm 1938); 90 tuổi (sinh năm 1933); 95 tuổi (sinh năm 1928); 100 tuổi (sinh năm 1923); Trên 100 tuổi (sinh năm 1922 trở về trước) có hộ khẩu thường trú tại phường Mộ Lao (KT1), thuộc diện được nhận kinh phí mừng thọ năm 2023.

Các trường hợp mừng thọ năm 2023 nộp hồ sơ hộ khẩu thường trú tại phường Mộ Lao (hoặc phô tô căn cước công dân có gắn chip, trong căn cước thể hiện có hộ khẩu thường trú phường Mộ Lao) về đồng chí tổ trưởng tổ dân phố, thời gian chậm nhất vào ngày 25/12/2022. Nếu các hộ dân không nộp hồ sơ vào thời gian trên thì hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện được chế độ mừng thọ năm 2023 của bản thân.

- Các đồng chí tổ trưởng dân phố tổng hợp danh sách mừng thọ, kèm phô tô sổ hộ khẩu (hoặc CCCD gắn chip) chuyển về Ban Thương binh Xã hội phường Mộ Lao (Phòng 212, đ/c Trần Thị Tuyết Vinh tiếp nhận), chậm nhất vào 10 giờ ngày 26/12/2022.

Nếu không có trường hợp nào, đề nghị tổ dân phố cũng báo cáo bằng văn bản ký xác nhận số liệu rà soát để UBND phường tổng hợp, lưu hồ sơ.

Lưu ý: chỉ lập danh sách những trường hợp bổ sung mới, không lập lại những trường hợp cũ đã đề nghị.

Do thời gian chốt danh sách báo cáo đề nghị UBND quận cấp kinh phí rất gấp để kịp tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND phường Mộ Lao đề nghị các Hội, đoàn thể phường, cấp ủy các chi bộ chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi, chỉ đạo các đồng chí tổ trưởng dân phố thực hiện; đề nghị các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố quan tâm, triển khai thực hiện các nội dung trên./. *W*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Đảng ủy, UBND phường;
- Các Hội, đoàn thể phường (để phối hợp);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Bạch Hồng Hiếu**